

Kaligtasan ng curved na presyo sa kaligtasan [double glazing glass](#)insulating glass tagagawa

Baluktot ng ulo baso insulating glass

8mm + 12A + 8mm curved tempered safety insulating glass, 28mm curved sound-insulating glass, 28mm curved heat-resistant double-layer glass, 28mm energy-save insulating glass, 28mm [curved double-glazed unit](#), na pinaghiwalay ng 12 piraso ng 8mm tempered glass 12A aluminum gasket Sealing na may double double. Ang mataas na kalidad ng 8 + 12A + 8mm na double glazed insulating glass ay nagbibigay ng higit na kaginhawahan na halaga ng pagkakabukod, enerhiya at kahusayan at ekonomiya ng kontrol sa klima.



Ang mga insulated na curved glass panel ay tampok

1. Orihinal na komposisyon ng salamin, 8mm transparent curved glass, 8mm green curved glass, 8mm grey curved glass, 8mm colored reflective curved glass, 8mm ultra-transparent [hubog na baso](#), 8mm tempered glass, 4 + 4mm curved laminated glass. Ang isang iba't ibang mga baso ay maaaring becombined upang matugunan ang iyong mga kinakailangan.
2. Sukat ng salamin: Ang pinakamataas na sukat ay 3300 * 8000mm, na maaaring ipasadya.
3. Aluminyo gasket: Bilang karagdagan sa 8mm + 12A + 8mm, mayroong 8mm + 9A + 8mm insulated curved glass o 8mm + 16A + 8mm insulated curved glass o 8mm + 20A + 8mm insulated curved glass.

Mga bentahe ng hubog na salamin ng panterong mapanimdim

1. Hindi tinatablan ng tunog: Ang 12A air layer ay puno ng tuyong gas, at ang frame ay napuno ng desiccant upang matiyak ang tunog pagkakabukod.
2. Ang hindi tinatagusan ng tubig na pag-andar, transparent na salamin ng salamin o salamin ng salamin ng salamin o mababang salamin na mapanimdim na baso, epektibong kontrolin ang solar radiation, ginagawa itong isang mapanimdim na guwang na baso, pinalawak ang maximum na kahusayan ng enerhiya.
3. Nakabaluktot na hugis na insulating glass na tagalikha ng aesthetic na eksena para sa iyong gusali.
4. Ang baso na nagse-save ng enerhiya, nagse-save ng mga gastos sa pag-conditioning sa tag-init, pag-save ng mga gastos sa pag-init ng taglamig, at pagkakaroon ng mahusay na mga epekto ng pag-save ng

enerhiya.

Products name 产品名称	CurvedTemperedglass 弯钢化玻璃
Thickness 厚度	4-19mm
Maximum size 最大尺寸	2440mmX8000mm
Minimum Radius Range 最小弯钢半径	5-6mm R>=450mm; 8mm-10mm R>=650mm; 12mm-19mm R>=1200
Features 特性	It has same safety and ability of anti-impact with flat tempered glass, but has a higher intensity for the wind pressure and bending than the flat tempered glass.
Certification 认证资质	CCC, ISO, CE, AS/NZS2208

Application ng curved insulating glass

8mm + 12A + 8mm [curved glass na pagkakabukod ng kaligtasan](#) para sa mga pader ng kurtina, mga gusali ng opisina, maraming pampublikong lugar, atbp

Bilang karagdagan sa 8mm + 12A + 8mm curvedinsulate glass, maaari kaming makagawa ng 8mm + 12A + 8mm flat insulating glass, transparent mapanimdim na guwang na baso ng iba't ibang kulay, kulay na mapanimdim na double glazing unit, mababang tempered insulating glass at iba pa.

Ang mataas na kalidad na baso ng insulating hindi lamang nagbibigay sa iyo ng isang kumportableng buhay, ngunit makakatulong din sa iyo na makatipid ng mas maraming gastos.

[Kunxing Glass](#) ipinangako ng lahat ng aming mga customer, palagi kaming patuloy na gumagawa ng mataas na kalidad na baso ng insulating, tungkol sa aming insulatingglass

Tungkol sa hilaw na baso, ang aming QC staffinspect bawat isa sa bawat isa upang matiyak ang perpektong kalidad, walang mga bula, noscratches, mataas na katumpakan na katumpakan.

Tungkol sa selyo, palagi kaming doble sealto upang maiwasan ang kahalumigmigan na pumapasok sa baso.